

**สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะผู้แทนไทย**  
**ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๑๘**  
**ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓**  
**ณ อาคารรัฐสิงคโปร์**

---

การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๘ (The 18<sup>th</sup> Annual Meeting of the Asia – Pacific Parliamentary Forum – APPF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติซันเทคสิงคโปร์ (Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre – Suntec Singapore) อาคารรัฐสิงคโปร์ มีรัฐสภาจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจำนวน ๒๑ ประเทศ และประเทศผู้สังเกตการณ์จำนวน ๑ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม



ในส่วนของผู้แทนจากรัฐสภาไทยที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของประธานรัฐสภาแห่งอาคารรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วย ๑) นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ๒) นายอภิชาติ การิกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนไทย ๓) นายเฉลิมชาติ การุณย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนไทย ๔) นายธนธร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนไทย ๕) นายสมชาติ พรหมพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนไทย ๖) นายอนรรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนไทย ๗) นางสุวิมล ภูมิสิงหราช เลขธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย ๘) นางสาวสรวิศ บุญเดช เลขานุการประธานวุฒิสภา ๙) นางนภาพรณี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา ๑๐) นางสาวศิริวศา เทศดมทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ เลขานุการคณะฯ ๑๑) นางสาวปณิธิ จาดกานนท์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๖ กลุ่มงานกิจการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการคณะฯ ๑๒) นางสาวสมปรารถนา กลางณรงค์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๕ กลุ่มงานกิจการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการคณะฯ ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้แต่งตั้งให้นายนพพล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำอาคารรัฐสิงคโปร์ เป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยตลอดช่วงการประชุม

/พิธีเปิด...

## พิธีเปิดการประชุม



### นาย Abdullah Tarmugi ประธานรัฐสภาสิงคโปร์และประธาน APPF ครั้งที่ ๑๘ กล่าวเปิดการประชุม

พิธีเปิดการประชุมมีขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ Suntec Singapore ประกอบด้วย การแสดงต้อนรับและการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด โดยมีผู้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด จำนวน ๓ คน ได้แก่ นาย Abdullah Tarmugi ประธานรัฐสภาสิงคโปร์และประธาน APPF ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ นาย Takuji Yanagimoto สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าคณะผู้แทนจากรัฐสภาญี่ปุ่น อ่านสาส์นจากนาย Yasuhiro Nakasone ประธานกิตติมศักดิ์ APPF และ ดร. Xaysomphone Phomvihane รองประธานสภาแห่งชาติลาว และหัวหน้าคณะผู้แทนลาว กล่าวในฐานะรัฐสภาเจ้าภาพจัดการประชุม APPF ครั้งที่ ๑๘

### สาระสำคัญของการประชุม

การประชุม APPF ครั้งที่ ๑๘ ประกอบด้วย

#### ๑. การประชุมคณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee Meeting)

มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร APPF จำนวน ๗ ประเทศ (จากจำนวน ๘ ประเทศ) ได้แก่ ออสเตรเลีย (เข้าเป็นสมาชิกกรรมการบริหารแทนฟีจี) แคนาดา จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ โดยมีผู้แทนจากมองโกเลียเข้าร่วมการประชุมในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม คือ นาย Abdullah Tarmugi ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ และประธาน APPF ครั้งที่ ๑๘

๒. การประชุม...

๒. การประชุมคณะกรรมการยกร่าง (Meeting of Drafting Committee)



ภาพบรรยากาศห้องประชุมคณะกรรมการยกร่าง

มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาร่างข้อมติ (Draft Resolutions) ซึ่งเสนอโดยประเทศสมาชิก รวมทั้งพิจารณาและยกร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqué) ซึ่งเป็นเอกสารสุดท้ายของการประชุมที่ได้สรุปสาระสำคัญจากการประชุม โดยมีข้อมติในประเด็นต่างๆ ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมฯ จำนวน ๑๔ ข้อมติ (จากจำนวน ๓๗ ร่างข้อมติที่ประเทศต่างๆ เสนอ) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมเต็มคณะรับรอง

๓. การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session)



ภาพบรรยากาศห้องประชุมเต็มคณะ

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระของการประชุมใน ๔ วาระ และรับรองร่างข้อมติ จำนวน ๑๔ ข้อมติ ประกอบด้วย

๓.๑ การประชุมวาระด้านการเมืองและความมั่นคง

ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อการร้าย ปัญหาโจรสลัด ประเด็นด้านความร่วมมือ รวมถึงสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค และได้มีการเสนอร่างข้อมติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพม่า กระบวนการสันติภาพในวันออกกลาง และสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลี

๓.๒ การประชุมวาระด้านเศรษฐกิจและการค้า

ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายถึงผลลัพธ์ในแง่ดีจากการประชุมผู้นำ APEC ในปี ๒๕๕๒ และเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก และได้มีการเสนอร่างข้อมติต่างๆ ด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับกลไกทางสังคมในการคุ้มครองประชาชนกลุ่มเสี่ยง ด้านเสรีภาพและการอำนวยความสะดวกทางการค้า และด้านความมั่นคงทางพลังงาน

๓.๓ การประชุมวาระด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายและเสนอร่างข้อมติต่างๆ ในด้านความร่วมมือที่เกี่ยวกับความพยายามในการฟื้นฟูและการก่อสร้างภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติ ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ด้านความยั่งยืนทางน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านการเสริมสร้างสังคมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการกล่าวถึงบทบาทในอนาคตของ APPF ในวาระนี้

๔. การประชุมในวาระเพื่อรับรองข้อมติ

ที่ประชุมฯ ได้รับรองข้อมติ จำนวน ๑๔ ข้อมติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและการค้า และด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตลอดจนตอบรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุม APPF ครั้งที่ ๑๙ ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งรัฐสภามองโกเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

พิธีปิดการประชุม



หัวหน้าคณะผู้แทนไทยลงนามในแถลงการณ์ร่วมและร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้แทนไทยในพิธีปิดการประชุม

พิธีปิดการประชุมมีขึ้นวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ Suntec Singapore ภายหลังจากประชุมวาระสุดท้ายเสร็จสิ้น โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมลงนามรับรองแถลงการณ์ร่วม (Joint Communiqué) ซึ่งเป็นเอกสารสรุปสุดท้ายของการประชุม รวมทั้งถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการยกร่างสำหรับความพยายามในการยกร่างแถลงการณ์ร่วมและข้อคิดต่างๆ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การประชุม APPF ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้ขอบคุณนาย Abdullah Tarmugi ประธานรัฐสภาสิงคโปร์และประธาน APPF ครั้งที่ ๑๘ สำหรับการต้อนรับและการทำหน้าที่ประธานการประชุม รวมถึงฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่ของการประชุมที่ได้ทำงานอย่างหนัก เป็นผลให้การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๘ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

### บทบาทของคณะผู้แทนไทย

ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๘ คณะผู้แทนไทยได้ร่วมอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมวาระต่างๆ ดังนี้

#### การประชุมเต็มคณะวาระที่ ๑ ด้านการเมืองและความมั่นคง

นายสมชาติ พรรณพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อความร่วมมือในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยกล่าวถึงความท้าทายจากภัยที่คุกคามความมั่นคงทั้งในรูปแบบของการใช้อาวุธและภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆ เช่น ความล้มเหลวในการควบคุมอาวุธ การละเมิดสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ปัญหาพรมแดน การลักลอบเข้าเมือง ความพยายามในการแบ่งแยกดินแดน ภัยคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน์ อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด ภัยธรรมชาติและการแข่งขันทรัพยากร โรคระบาด ปัญหาความยากจน ตลอดจนช่องว่างจากการพัฒนา ซึ่งล้วนกระทบต่อเสถียรภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาของภูมิภาค



ทั้งนี้ นายสมชาติ พรหมพัฒน ได้เรียกร้องให้สมาชิก APPF ใช้บทบาททางด้านนิติบัญญัติ ในการตรวจสอบนโยบายและการดำเนินมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และเสนอให้ ARF ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่มีบทบาทสำคัญในด้านสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค เช่น คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community Council) องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization - SCO) และองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (the Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE) เป็นต้น โดยอาศัยหลักทศรมาภิบาล ความโปร่งใส และความไว้วางใจระหว่างประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความไว้วางใจและความเชื่อมั่นภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และร่วมกันสามารถจัดการกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ

นายอภิชาติ กริกกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการก่อการร้าย โดยกล่าวถึงผลกระทบจากการก่อการร้าย และการเคลื่อนไหวการก่อการร้ายตั้งแต่เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งภายหลังพบว่าการก่อการร้ายมีการวางแผนอย่างดี มีลักษณะการปฏิบัติการที่ไม่เป็นที่สังเกตและยากต่อการจับกุม มีการหาสมาชิกใหม่และจัดตั้งกลุ่มก่อการร้ายใหม่ๆ โดยใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อโดยมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มที่อ่อนไหวต่อการชักจูง และมีความร่วมมือกันระหว่างผู้ก่อการร้ายและกลุ่มอาชญากรข้ามชาติจึงไม่ควรละเลยหรือประณินผู้ก่อการร้ายในระดับต่ำ และไม่ควรปล่อยให้ประเทศใดๆ จัดการกับสถานการณ์การก่อการร้ายโดยลำพัง



นายอภิชาติ กริกกาญจน์ ได้กล่าวถึงจุดยืนของประเทศไทยในการประณามการก่อการร้ายทุกรูปแบบ และนโยบายของไทยในการป้องกันและระงับการก่อการร้าย โดยรัฐไม่มีนโยบายในการอนุญาตให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการหรือเส้นทางก่อการร้าย ทั้งนี้ ได้เรียกร้องถึงบทบาทของ APPF ในการสนับสนุนภาครัฐบาลในการจัดการกับการก่อการร้าย สนับสนุนการเคารพความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ต่อต้านการคอร์รัปชันและการฟอกเงิน รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดปกติ ซึ่งอาจนำไปใช้สนับสนุนการก่อการร้าย และเสนอให้เสริมสร้างระบบกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อการปราบปรามการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่

/ การก่อการร้าย...

การก่อการร้าย (the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) สนับสนุนรัฐบาลในการให้สัตยาบันในกลไกการต่อต้านการก่อการร้ายต่างๆ และมีการดำเนินการต่อต้านการก่อการร้ายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายผู้อพยพระหว่างประเทศ และกฎหมายทางมนุษยธรรมอื่นๆ

### การประชุมเต็มคณะวาระที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการค้า

นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก ที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน และสถานะสำหรับการฟื้นตัว โดยได้กล่าวถึง ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก และกล่าวถึงวิกฤตการณ์ทางการเงินต่างๆ ในอดีตจนถึงปี ๒๕๕๑ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในสหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบต่อทั่วโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน ทำให้หลายประเทศใช้มาตรการปกป้องธุรกิจและการจ้างงานภายในประเทศ และเป็นผลให้การเจรจาการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลกไม่ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ หาช่องทางอื่น เช่น การทำข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี ทั้งระหว่างประเทศต่อประเทศ และระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาค เป็นต้น



นายอนุรักษ์ นิยมเวช แสดงความเห็นว่าเป็นปัจจุบันประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงผลกระทบในลักษณะลูกโซ่จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและใช้มาตรการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังเห็นได้จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว และได้กล่าวในส่วนของประเทศไทยที่ได้ให้ความสำคัญในการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และต่อต้านการใช้มาตรการปกป้องการค้าภายในและกีดกันการค้า (Protectionism) นอกจากนี้ได้เรียกร้องให้สมาชิก APPE ให้มีความสำคัญต่อการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เสรีและเป็นธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเงินของโลก ต่อต้านการใช้มาตรการปกป้องการค้าภายในทุกรูปแบบ และเห็นว่าควรสนับสนุนการเจรจารอบโดฮาให้ลุล่วงด้วยดีเป็นที่ยอมรับได้สำหรับทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนให้องค์การการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) ตรวจสอบการหมุนเวียนเงินทุนระหว่างประเทศอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่กำลังพัฒนา

/นายธนธร...

นายชนาธร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อความมั่นคงทางพลังงาน โดยได้กล่าวถึงราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความต้องการน้ำมันมากขึ้น แต่ยังคงจำกัดการตอบสนองด้านน้ำมัน ประเทศต่างๆ จึงควรลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อประโยชน์ระยะยาวในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และได้กล่าวถึงการที่หลายประเทศเริ่มสำรวจแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ๆ รวมถึงพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนกล่าวถึงภูมิภาคอาเซียนที่มีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากภายนอก



ในส่วนของประเทศไทย นายชนาธร โล่ห์สุนทร ได้กล่าวถึงแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการวิจัยแหล่งพลังงานทางเลือกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นฐานทางด้านวิสัยทัศน์ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อยอดการวิจัยพลังงานทางเลือกอื่นๆ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีที่มุ่งพัฒนาพลังงาน โดยตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และได้กล่าวถึงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเอทานอลที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมาก ขณะที่เห็นถึงความจำเป็นในการพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างการปลูกพืชเพื่อผลิตพลังงานและเพื่อใช้บริโภค นอกจากนี้ นายชนาธร โล่ห์สุนทร ได้กล่าวถึงการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ว่าหากจะมีการดำเนินการ ก็จะต้องเป็นไปตามกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ และหวังอย่างยิ่งว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะมีนโยบายที่สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประหยัด

### การประชุมเต็มคณะวาระที่ ๓ ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคในเอเชีย-แปซิฟิก

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยได้กล่าวถึงความท้าทายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติ เช่น การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกที่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและกระทบต่อสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณสุขโลก ผลกระทบต่อน้ำและปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในอนาคต การเกิดภัยธรรมชาติที่คาดการณ์ได้ยากซึ่งก่อความเสียหายอย่างมาก ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร การอพยพของแมลงที่เป็นพาหะนำโรค โดยปัญหาดังกล่าวข้างต้นล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และสะท้อนถึงการขาดศักยภาพในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหา

/ไม่สามารถ...



ไม่สามารถจัดการโดยลำพังเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งได้ และที่ผ่านมามีความล้มเหลวที่มิได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังในระดับโลก ประกอบกับไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตรวมถึงไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลควรกระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบของการปล่อยก๊าซที่มีต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งควรมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอน (Carbon level) กำกับ



นอกจากนี้ ยังได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ณ เวลานี้ ประเทศซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ต่ำได้แสดงความวิตกกังวลออกมา จึงจะริเริ่มซื้อเวลาต่อไปโดยไม่ช่วยเหลือไม่ได้ ดังนั้น แทนที่จะมีการกล่าวโทษรัฐบาลถึงความไม่ใส่ใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา หรือหาตัวว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าผู้อื่น หรืออ้างความเป็นประเทศยากจนเพื่อหลีกเลี่ยงภาระความรับผิดชอบ แต่ละประเทศควรร่วมมือกันในการหามาตรการแก้ไขปัญหา และเรียกร้องให้สมาชิก APPF สนับสนุนรัฐบาลของตนในการดำเนินนโยบายที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นภูมิภาคที่มีก๊าซคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ภายในปี ๒๕๖๓ ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ในข้อตกลงโคเปนเฮเกน (Copenhagen Accord) รวมทั้งเห็นควรส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมุ่งปรับปรุงและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการสภาพภูมิอากาศและการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดสรรเงินมากขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม และเห็นควรใช้บทบาททางนิติบัญญัติในการให้ความเห็นชอบนโยบายที่ไม่สนับสนุนการใช้ก๊าซคาร์บอน รวมถึงใช้เวทีระหว่างประเทศต่างๆ ในการขยายความร่วมมือระหว่างกัน เช่น APPF การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป (ASEP) และสหภาพรัฐสภา (IPU) อนึ่ง นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ใช้โอกาสนี้ในการเชิญรัฐสภาต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๑๒๒ ที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และท้ายสุดได้แสดงความเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพและความเข้าใจระหว่างกันจะช่วยให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สามารถมีบทบาทนำในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์โลกร้อนได้

/นายอภิชาต...

นายอภิชาติ กริกกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในประเด็นความยั่งยืนทางน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยได้กล่าวถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการดำรงชีวิตอย่างไม่เหมาะสม เช่น การใช้น้ำในปริมาณมากเกินไป การใช้สารเคมีในการเกษตร การระบายน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ล้วนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำและคุณภาพแหล่งน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำจืด ทั้งนี้ จากข้อมูลขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (the Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) คาดว่าภายในปี ๒๕๖๓ จะมีประชากรที่ได้รับผลกระทบ จากวิกฤติการณ์น้ำถึง ๓.๕ พันล้านคน



ในส่วนของประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาวิกฤติการณ์น้ำที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล มีปัญหาในการจัดสรรน้ำเพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม ครัวเรือน และอุตสาหกรรม ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุไว้ในวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ นโยบายของประเทศไทยในด้านน้ำมีวัตถุประสงค์ในการลดการขาดแคลนน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และปรับปรุงระบบนิเวศวิทยา เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชน และได้กล่าวถึงประเทศไทยในปัจจุบันที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ระหว่างปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ในบริบทระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้ริเริ่มการประชุมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี ๒๕๕๖ ส่งผลให้ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสนับสนุนแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ และกล่าวถึงสิ่งที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับแม่น้ำโขงและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ นายอภิชาติ กริกกาญจน์ ได้เรียกร้องให้สมาชิก APPF เร่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้และปฏิบัติตามความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (the Multilateral Environment Agreements - MEAs) สนับสนุนการสร้างสำนึกแก่ประชาชน ใช้บทบาททางนิติบัญญัติในการส่งเสริมนโยบายที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนเทคโนโลยีและวิธีการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งยกตัวอย่างฟินแลนด์และสิงคโปร์ ในฐานะที่เป็นรูปแบบของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการจัดการน้ำเสีย

### การประชุมคณะกรรมการยกร่างแถลงการณ์ร่วม

คณะผู้แทนไทยได้มอบหมายให้นายเฉลิมชาติ การุญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายสมชาติ พรรณพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการยกร่างฯ ซึ่งมีการประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อทำหน้าที่ร่วมพิจารณาเอกสารร่างข้อมติดังกล่าว ที่ประเทศสมาชิกเสนอ รวมถึงร่างแถลงการณ์ร่วม เพื่อให้เป็นเอกสารสุดท้ายสำหรับเสนอให้ที่ประชุมเต็มคณะฯ รับรอง

ทั้งนี้ นายเฉลิมชาติ การุญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนไทย ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการยกร่าง ในการปรับแก้ไขร่างข้อมติดังกล่าวด้วยความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อให้ร่างข้อมติดังกล่าว มีความชัดเจนยิ่งขึ้น



### ภารกิจเชิงพิธีการ

คณะผู้แทนไทยได้มีภารกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมการประชุม ได้แก่

- วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๕.๐๐ นาฬิกา นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ร่วมกับหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Abdullah Tarmugi ประธานรัฐสภาสิงคโปร์และประธาน APPF ครั้งที่ ๑๘ ณ Suntec Singapore

- วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ร่วมกับหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ณ Istana

/- วันอังคาร...

- วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายประสพสุข บุญเดช ได้หารือทวิภาคีกับ นาย Mironov Sergey ประธานสภาสหพันธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัสเซีย

- วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายประสพสุข บุญเดช ได้หารือทวิภาคีกับ นาย Chen Changzhi รองประธานคณะกรรมการการของรัฐสภาประชาชนจีน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนจีน



ประธานวุฒิสภาเข้าเยี่ยมคารวะนาย Abdullah Tarmugi และประธานรัฐสภาสิงคโปร์และประธาน APPF



ประธานวุฒิสภาเข้าเยี่ยมคารวะนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์



คณะผู้แทนไทยหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัสเซีย



คณะผู้แทนไทยหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนจีน